



# พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙





ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  
เรื่อง อนุมัติปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๑ (๕/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้อนุมัติปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)  
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

**คำประกาศเกียรติคุณ**  
**ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย**  
**ปริญญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์**

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองคมนตรี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้ศึกษาต่อโดยทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล ได้รับวุฒิปริญญาทางการแพทย์ในสองสาขา คือ สาขาอายุรศาสตร์และสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด จากมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ขณะรับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางวิชาการตลอดจนปลูกฝังจรรยาแพทย์แก่นักศึกษาแพทย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและแนวพระราชจริยาวัตรแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นอกจากนี้ ด้วยความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้สร้างชื่อเสียงและคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก ทำให้ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลรับผิดชอบงานสำคัญอย่างต่อเนื่อง คือ ได้รับตำแหน่งรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย แล้วเข้าสู่ตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้น ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงตำแหน่งอันนับเป็นความปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ได้รับผิดชอบงานบริหารในตำแหน่งต่างๆ ด้วยความรู้ความสามารถโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ยังได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ของสถาบันและองค์กรระดับชาติจำนวนมาก โดยส่วนหนึ่งเป็นงานด้านการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ การแพทย์ และการสาธารณสุข เช่น กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการสุศึกษา กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้าง และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมาก ดังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

โดยเกียรติคุณความสามารถอันเป็นคุณานุประโยชน์ต่อประเทศชาติดังได้พรรณานี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเห็นสมควรขอพระราชทานปริญญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูลสืบไป.

**คำประกาศเกียรติคุณ**  
**แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์**  
**ปริญญาวินยาศาสตร์ดุษฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์**  
**สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์**

---

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อจากนั้น ได้ศึกษาต่อและได้รับวุฒิปริญญาพยาบาลวิทยากายวิภาค จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นผู้ปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่นอุทิศตน ทั้งเต็มเปี่ยมด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแพทย์ จากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ชันสูตรศพด้วยความเชี่ยวชาญในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาอบรมและดูงานในหลายประเทศ ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาของประเทศในด้านความอ่อนด้อยในเชิงนิติเวชวิทยา ซึ่งหยังลึกลงเป็นปัญหาความไม่ชอบธรรมต่างๆ โดยเฉพาะการไม่อาจพิสูจน์สืบหาบุคคลผู้กระทำผิดมาจับโทษ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ จึงพยายามเรียกร้องให้มีองค์กรที่มีศักยภาพรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง และด้วยความเป็นผู้มีประสบการณ์และผลงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ยืนยันให้เห็นความสำคัญขององค์กรดังกล่าว ทำให้มีการก่อตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ขึ้นในที่สุด

ทั้งนี้ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ในตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้ทำหน้าที่ดำเนินงานและพัฒนาสถาบันแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง จนถือเป็นองค์กรหลักที่ทำให้การตรวจสอบพิสูจน์การกระทำผิดต่างๆ ของสังคมไทยมีความก้าวหน้า โปร่งใส และให้ความเชื่อมั่นได้มากขึ้น ด้วยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาการใหม่ๆ มาใช้อย่างเป็นระบบ

นอกจากการปฏิบัติภาระงานในตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวซึ่งยังคงต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจอย่างมาก เนื่องจากยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ยังเป็นกำลังสำคัญในคณะทำงานระดับชาติจำนวนมากที่ต้องอาศัยความรู้เชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทำหลักสูตรของสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งการเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวคิดในการปฏิบัติงานด้านนี้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นับได้ว่าแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งได้ใช้วิชาชีพดังกล่าวโดยเข้มแข็ง บังเกิดผลดี เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเห็นสมควรขอพระราชทานปริญญาวินยาศาสตร์ดุษฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ เป็นความภาคภูมิใจแก่ตนและวงศ์สกุลตราบชั่วกาลนาน.